
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑ 2 

เม่ือวันจันทรท์ี่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

 *********************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

๑. รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ. สุนีย์ ละกําป่ัน รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา       กรรมการ 
๓. รศ. ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กรรมการ 
๔. รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๕. ผศ. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๖. ผศ. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๗. ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
๘. ผศ. จารุวรรณ ธาดาเดช หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๙. รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 

๑๐. ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 

๑๑. อ. กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๒. อ. ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๑๓. รศ. สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. รศ. สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๕. อ. ณิชชาภัทร ขันสาคร หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๑๖. รศ. วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
๑๗. รศ. เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๘. รศ. ประมุข โอศิริ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๙. รศ. จีรนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๐. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

๑. ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม กรรมการ 
๒. รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย กรรมการ 
๓. ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๔. อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๕. นางเปรมประภา นุตโรจน์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 
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  1 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 2 

 ๑.   ผศ. ทวี สายวิชัย แทนหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  3 

   และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 

 ๒.   รศ. พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล แทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 5 

 ๓.    ผศ. พร้อมลกัษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม 6 

 ๔.   ผศ. สุคนธา ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 7 

 ๕.   นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 

 9 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๕ น. 10 

รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนประชุม11 

ได้กล่าวต้อนรับ ผศ. จารุวรรณ ธาดาเดช หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขคนใหม่ จากน้ันได้ดําเนินการ12 

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 13 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 14 

  ๑.๑  ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๑ (มหิดลเกมส์) 15 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รบัเหรียญรางวัล เหรียญเงิน ๒ เหรียญ และ เหรียญทองแดง ๑ 16 

เหรียญ เป็นอันดับที่ ๒๖ รายละเอียดดังน้ี 17 

ชนิดกีฬา เหรียญรางวัล ประเภท ช่ือ 
โบว์ลิ่ง เหรียญเงิน บุคคลหญิง นางสาวปุณณภา ระวานนท์ 

ภาควิชาชีวสถ ิติ 
ว่ายนํ้า เหรียญเงิน กบ ระยะทาง ๕๐ เมตร ชาย  

(รุ่นอายุ ๓๖ - ๔๐ ปี) 
ผศ.ธงชัย  ขนาบแก้ว 
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

เทเบิลเทนนิส เหรียญทองแดง หญิงเด่ียว (มือใหม่) ไม่จํากัดอายุ นางสาววิรัณยา เตชะวรงค์ 
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 

   18 
  ๑.๒  ขอแสดงความยินดี ผศ.พัชราพร เกิดมงคล ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ได้รบัการ19 

เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ 20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 
ระเบยีบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่๔/๒๕๖๑  เม่ือวันศุกร์ที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ และ  23 

        รายงานการประชุม สญัจร ครั้งพิเศษท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 24 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  โดยไม่มี25 

การแก้ไข 26 
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 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สัญจร ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม 1 

๒๕๖๑ โดยมีการแก้ไขดังน้ี  2 

 หน้าที่ ๒  ผู้ไม่มาประชุม เพ่ิม ๗. รศ.สุนีย์  ละกําป่ัน  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 3 

 หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๒ ข้อความ “แลกเปลีย่นเรียรู้” แก้เป็น  “แลกเปลีย่นเรียนรู้” 4 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ 5 
 6 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา    7 

 ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส.ม. (ภาคปกติ8 

และภาคพิเศษ) 9 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาแจ้งว่า ตามท่ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ10 

และภาคพิเศษ)  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เสนอขอปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์11 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยจะผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๒ เมือ่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 12 

๒๕๖๑  ดังความทราบแล้วน้ัน 13 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  14 

มหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ                15 

มีประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร16 

หลักสูตรฯ  อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดไว้ว่า 17 

“หมวดที่ ๓ ขอ้ ๒๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (๒๐.๑) องค์ประกอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้อง18 

ได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย  ๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 19 

๓ คน โดยใหแ้ต่งต้ังคนหน่ึงเป็นประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการ และเลขานุการ และ ๒) 20 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนงานอย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งน้ี อาจมีอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ21 

ภายนอกร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี กรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็น22 

กรรมการบริหารหลักสูตร ได้มากกว่า ๑ หลกัสูตร (๒๐.๒)  ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความ23 

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานเสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตาม24 

องค์ประกอบข้อ (๒๐.๑) ”ดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร26 

หลักสูตรฯ  ตามท่ีเสนอ 27 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 28 
  29 
 ๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาค30 

ปกติและภาคพิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ ... 31 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มีความ32 

ประสงค์เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและ33 
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ภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ1 

หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกลั่นกรองหลักสูตร 2 

(โดยวิธีเวียน) เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียบรอ้ยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ3 

เห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรดังกล่าว  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรหลักสูตรวท.ม. 5 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ... 6 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 7 
 8 
 ๓.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอ9 

นามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 10 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความ11 

ประสงค์เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาค12 

พิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมสอดคลอ้งกับการดําเนินการของหลักสูตรใน13 

ปัจจุบัน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน 14 

๒๕๖๑ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร (วิธีเวียน) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียบรอ้ยแล้ว จึง15 

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรดังกล่าว  รายละเอียดเอกสาร16 

ประกอบการประชุม 17 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 18 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 19 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 20 
 21 
 ๓.๔  (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยการเข้า22 

ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา พ.ศ. .... 23 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการกลาง เมื่อคราวประชุม 24 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ มีความเห็นและความหว่งใยในความปลอดภัยของนักศึกษาทุก25 

ระดับในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จึงมีมติเสนอให้มีการออกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 

เรื่อง ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยการเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา พ.ศ. ....  27 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านความปลอดภัยการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ28 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง ดังน้ัน รอง29 

คณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุข30 

ศาสตร์ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยการเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา 31 

พ.ศ. .... จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 32 
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  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง 1 

ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยการเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา พ.ศ. .... 2 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 3 
 4 
 ๓.๕  (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการ5 

เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ สําหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ... (ฉบับเพ่ิมเติม) 6 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการกลาง เมื่อคราวประชุม 7 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และกําหนดอัตราค่าบํารุงการใช้8 

เครื่องมือ “กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM)” ซึ่งเป็น9 

เครื่องมือใหมท่ี่ได้รับการจัดซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์10 

และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการเคร่ืองมือดังกล่าว ทั้งสําหรบัอาจารย์และนักศึกษา ตามประกาศคณะ11 

สาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการเคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการ สําหรับ12 

อาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐) ที่ประชุม13 

ฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และมมีติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์และ14 

อัตราค่าบํารุงการใช้บริการเคร่ืองมือ และห้องปฏิบัติการ สําหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ... (ฉบับเพ่ิมเติม) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบฯ รายละเอียด16 

เอกสารประกอบการประชุม 17 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้ดําเนินการเปรียบเทียบอัตราค่าบํารุงการใช้บริการกับ18 

ภาครัฐและเอกชน มีอัตราค่าบํารุงการใช้บริการเพ่ือสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาในการทําวิจัยและการเรียน19 

การสอน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รองรับและกํากับการใช้เครื่องมือ  20 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 21 

๑. ครอบคลุมค่าบํารุงรักษาจุดคุ้มทุน 22 

๒. เสนอเพ่ิมเติมอัตราค่าเตรียมตัวอย่าง และอัตราค่าบริการรับ-ส่งตัวอย่าง 23 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายณัฐชัย ภาณุโสภณ หัวหน้างานเครื่องมือกลาง24 

นําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในการคํานวณอัตราการใช้บริการ รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม 25 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักกการ (ร่าง)ประกาศคณะฯ ตามท่ีเสนอ โดยให้รอง26 

คณบดีฝ่ายวิจัยฯ และงานบริหารเคร่ืองมือกลางปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะฯ ตามข้อเสนอของที่ประชุม แล้ว27 

มอบหมายให้ฝา่ยเลขาที่ประชุมเวียนแจ้งคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 28 

  มติที่ประชุม   :   เห็นชอบในหลักการและให้ดําเนนิการต่อไป 29 
 30 
 ๓.๖  (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการ31 

เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.... (ฉบับเพ่ิมเติม) 32 
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   รองคณบดี แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการกลาง เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๓/1 

๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และกําหนดอัตราค่าบํารุงการใช้เครื่องมือ “กล้อง2 

จุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM)” ซึง่เป็นเคร่ืองมือใหม่ที่ได้รับ3 

การจัดซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุง4 

การใช้บริการเคร่ืองมือดังกล่าว สําหรับบุคลภายนอก ตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์5 

และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการเคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 6 

๒๕๖๐  (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และมมีติเห็นชอบให้7 

ออกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการเคร่ืองมือและ8 

ห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... (ฉบับเพ่ิมเติม) จึงขอเสนอให้ที่ประชุม9 

พิจารณาให้ความเห็นชอบฯ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 10 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการเคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการฯ  โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 12 

และงานบริหารเคร่ืองมือกลาง ศึกษาขอมูลเก่ียวกับอัตราค่าเตรียมตัวอย่าง และอัตราค่าบริการรับ-ส่งตัวอย่าง  13 

แล้วปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะฯ ตามข้อเสนอของที่ประชุม แล้วมอบหมายให้ฝ่ายเลขาที่ประชุมเวียนแจ้ง14 

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 15 

  มติที่ประชุม   :   เห็นชอบในหลักการและให้ดําเนนิการต่อไป 16 
 17 
 ๓.๗  พิจารณารายช่ือผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรสําหรับผู้เกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุงาน 18 

ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๑ 19 

   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะมีพนักงาน20 

มหาวิทยาลัย และลูกจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน เกษียณอายุราชการ/ เกษียณอายุงาน ประจําปีงบประมาณ 21 

๒๕๖๑ จํานวน ๕ ราย ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเกียรติบัตรสําหรับผู้ปฏิบัติงานใน22 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ้ ๖ กําหนดให้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง23 

ไปโดยเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงาน โดยรายช่ือผู้สมควรได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ24 

ประจําส่วนงาน ก่อนนําเสนอรายช่ือไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติเกียรติบัตรต่อไป งานบริหาร25 

ทรัพยากรบุคคล จึงขอเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับเกียรติบัตร จํานวน ๕ ราย ตามรายช่ือที่แนบมาพรอ้มน้ี 26 

เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังน้ี 27 

 28 
 

ลําดับ  
ท่ี 

 
ชื่อ/สกุล 

 
ตําแหน่ง 

เกษียณ 
อายุราชการ/ 

เกษียณอายุงาน 

ประเภทข้าราชการ/  
พ.ม. (อุดหนุน) 

 
 ภาควิชาจุลชีววิทยา    
๑ นายพิพัฒน์  ลักษมีจรัลกุล* รองศาสตราจารย์ ๖๑ พ.ม. (อุดหนุน) 
๒ นายสืบพงศ์  นิรันด์พันธ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส2 ๖๐ ลูกจ้างเงินงบประมาณ 
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 ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา    
๓ นางสุภาวดี  บุญชื่น อาจารย์ ๖๐ ปี พ.ม. (อุดหนุน) 
 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์    
๔ นางสุปรียา  ตันสกุล** รองศาสตราจารย์ ๖๓ ปี พ.ม. (อุดหนุน)  
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานคณบดี 
   

๕ นางสาวมัลลิกา  โสดวิลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๖๐ ปี พ.ม. (อุดหนุน) 
 1 
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้เสนอรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการ/ 2 

เกษียณอายุงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๕ ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 3 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 4 
 5 
 ๓.๘  การพิจารณาแต่งต้ัง อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) 6 

   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า ด้วยงานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี ได้ขอ7 

เสนอแต่งต้ังอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) จํานวน ๖ ราย ภายในสังกัดงานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ดังน้ี  8 
ลําดับ ชื่อ – สกุล         สถานท่ีทํางาน หมายเหตุ 

๑ Prof. Dr. Jung-Der Wang Institute of Public Health, National Cheng Kung 
University College of Medicine, Tainan, Taiwan 

ได้รับการแต่งต้ังเป็น Adjunct 
Staff ตามประกาศเดิม ต้ังแต่ 
(๑ ก.ค.๕๘ – ๓๐ มิ.ย.๖๐) 

๒ Prof. Dr. Bruce A. Wilcox Global Health Asia Office, Faculty of Public Health, 
Mahidol University 

ได้รับการแต่งต้ังเป็น Adjunct 
Staff ตามประกาศเดิม ต้ังแต่  
(๑ ต.ค.๕๕ – ๓๐ ก.ย.๕๗) 

๓ Prof. Dr. Richard Coker, 
Professor of Public Health 

 

- Communicable Diseases Policy Research Group  
  (CDPRG), Dept of Global Health and Development, 
  London School of Hygiene & Tropical Medicine,  
  London WCIH 9SH, UK.  
- Communicable Diseases Policy Research Group  
  (CDPRG) London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, Faculty of Public Health, Mahidol 
University 

ได้รับการแต่งต้ังเป็น Adjunct 
Staff ตามประกาศเดิม ต้ังแต่ 
(๑ ม.ค.๖๐ – ๓๑ ธ.ค.๖๑) 
  

๔ Dr. James William Rudge - Communicable Diseases Policy Research Group  
  (CDPRG), Dept of Global Health and Development,  
  London School of Hygiene & Tropical Medicine,  
  Faculty of Public Health, Mahidol University 

ได้รับการแต่งต้ัง เป็น Adjunct 
Staff ตามประกาศเดิม ต้ังแต่ 
(๑ ต.ค.๕๙ – ๓๐ ก.ย.๖๐) 
 

๕ Dr. Marco Liverani,  
Assistant Professor in 
Health Policy 

Department of Global Health and Development, 
London School of Hygiene & Tropical Medicine, 
Faculty of Public Health, Mahidol University  

 
- 
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๖ Dr. Liviu  Vedrasco, 
Programme Officer 

WHO Thailand Country Office  
- 

 1 
  ตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ังอาจารย์สมทบ (Adjunct 2 

Staff) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  3 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ แต่งต้ังอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) จํานวน ๖ 4 

ราย 5 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 6 
 7 
 ๓.๙  การพิจารณาอนุมัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 8 

   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งว่า พิจารณาอนุมัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จการศึกษา 9 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมท้ังสิ้น ๑๖๑ คน นักศึกษาที่ขออนุมัติปริญญาหลกัสูตร วท.บ. (สาธารณสุข10 

ศาสตร์) จํานวน ๑๐๓ คน หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จํานวน ๕๘ คน จึงเสนอ11 

คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาปริญญา ณ วันที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังน้ี รายละเอียดเอกสารแจก12 

ในที่ประชุม 13 

 
 

ลําดับ 

 
 

หลักสูตร 

จํานวน
นักศึกษา
ทั้งหมด
(คน) 

จํานวน 
 ผู้ขออนุมัติปริญญา 
วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ (คน) 

จํานวน     
เกียรตินิยม 
อันดับ ๑ 

(คน) 

จํานวน     
เกียรตินิยม 
อันดับ ๒ 

(คน) 
๑. วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก     
 - โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร ๔๕ ๔๕ ๑๔ ๙ 
 - วิทยาศาสตรก์ารอาหารเพื่อสุขภาพ ๑๐ ๑๐ ๔ ๑ 
 - วิทยาศาสตรอ์นามัยส่ิงแวดล้อม ๒๘ ๒๘ ๕ ๕ 
 - สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ๕ ๕ - ๑ 
 - อนามัยชุมชน ๑๕ ๑๕ ๑ ๓ 

๒. วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ๖๐ ๕๘ ๖ ๑๓ 
 * หมายเหต ุ ยังไม่สําเร็จการศึกษา ๒ คน 

๑.นางสาวอัญธกิา ชฎาทอง 5608199 PHSP/B 
รอผลการศึกษารายวิชา SCAN 101 Basic Anatomy และจะขออนุมัติปริญญาบัตรในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒.นางสาวฐิตารยี์ พรบุญบานเยน็ 5608155 PHSP/B ยังศึกษาไม่ครบตามจํานวนหน่วยกิตทีห่ลักสูตรกําหนด 

 14 
  รศ.ประมุข โอศิริ แจ้งว่า มีขอ้สังเกตเร่ืองจํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา มากกว่า 15 

๑๕๐ หน่วยกิต จากการคํานวณแล้วนักศึกษาต้องใช้เวลามากเกินไป ขอให้ทบทวนจํานวนช่ัวโมงการเรียนของ16 

นักศึกษาในอนาคต 17 
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  รศ.ประมุข โอศิริ แจ้งว่า มีขอ้สังเกตเร่ืองจํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา มากกว่า 1 

๑๕๐ หน่วยกิต จากการคํานวณแล้วนักศึกษาต้องใช้เวลามากเกินไป จึงขอเสนอให้ทบทวนจํานวนช่ัวโมงการ2 

เรียนของนักศึกษาในอนาคต 3 

  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จํานวนช่ัวโมงเป็นการเสนอจากทางหลักสูตร ซึ่งมีการ4 

ควบคุมช่ัวโมงและคุณภาพแล้ว และทาง สกอ. ให้เป็นการบริหารจัดการของหลักสูตร จึงได้กําหนดหน่วยกิต ขั้น5 

ตํ่า ๑๒๐ หน่วยกิต จึงเปิดโอกาสให้หลักสูตรเพ่ิมวิชาที่จําเป็นมากขึ้น  6 

  อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า จากการอบรม AUN-QA วิทยากรให้ข้อเสนอแนะเรื่องจํานวนหน่วยกิต 7 

ให้คํานึงถึงรายช่ัวโมงการศึกษาให้เหมาะสมด้วย  8 

  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ว่า ได้ผลักดันหลักสูตรไปที่กระทรวงแรงงาน เพ่ือให้ใช้หลกัสูตรของ9 

ภาควิชาฯ เป็นหลัก ปัจจุบันบางหลักสูตรมีความซ้ําซ้อนแต่ถ้าจะลดจํานวนหน่วยกิต จะกระทบหลายหลักสูตร 10 

และจากแนวคดิอยากจะให้นักศึกษาสามารถทํางานหลายอย่างหลายหน่วยงาน จึงทําให้หลักสูตรเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 11 

ทางภาควิชาฯ ก็ได้พยายามลดหลักสูตรแต่ทําได้ยากเพราะจะมีผลกระทบต่อหลายฝ่าย 12 

  ประธานฯ แจ้งว่า การจัดหน่วยกิต ๑๕๐ หน่วยกิตน้ัน ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมหิดล มช่ืีอเสียง13 

ในการจัดหลักสูตร Just in case เมื่อเกิดกรณีต่างๆ ขึ้น นักศึกษาจะสามารถดําเนินการได้ การเรียนการสอน14 

และนับจํานวนช่ัวโมงที่คล้ายอเมริกา จึงมีการนับหน่วยกิตที่มากเกินไป 15 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ด้วยอาจารย์หลายท่านจะสอนให้เต็มจํานวน และขอเสริมการเรียน16 

การสอนเพ่ิมเติมทุกวันพุธบ่าย จึงต้องปรับแนวความคิดเดิมๆ ของอาจารย์ก่อนถึงจะปรับลดจํานวนหน่วยกิตได้ 17 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายช่ือนักศึกษาตามที่เสนอแล้ว แลม้มีมติอนุมัติให้นักศึกษาปริญญาตรี18 

สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๖๑ คน เพ่ือเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ในเดือน19 

มิถุนายน ๒๕๖๑ 20 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 21 
 22 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 23 

๔.๑  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจําปี ๒๕๖๐ 24 

อ.ณิชชาภัทร ขันสาคร แจ้งกิจกรรมที่ดําเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  25 

๑) การเย่ียมชมการฝึกภาคสนามและงานเลี้ยงขอบคุณพ้ืนที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ26 

สาธารณสุขศาสตร์ และโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน27 

ราชการ ท้องถิ่น และผู้นําชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาและอําเภอสูงเนิน ผลการเยี่ยมชมการฝึกภาคสนาม28 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนักศึกษาได้รับการช่ืนชมและคําแนะนําทั้งเรื่องวิชาการและการปฏิบัติตัวขณะฝึก29 

ภาคสนามรวมถึงการนําความรู้ที่ได้ในการฝึกภาคสนามไปใช้ในอนาคต  กิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณ ประธานใน30 

พิธีคือ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ โดยได้แสดงความขอบคุณ และ31 

มอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นรวมถึงเจ้าของบ้าน ชาวบ้านและผู้ที่32 

เก่ียวข้อง  33 
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๒) การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่เดินทางกลับชุดแรก จํานวน ๙ คน และนักศึกษาจาก Wuhan 1 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๔ คน รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๓ คน ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 2 

ที่ผ่านมา นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์และความสําคัญของการฝึกภาคสนาม รวมท้ังให้3 

ข้อเสนอแนะในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามคร้ังต่อไป 4 

๓) นักศึกษาได้จัดทําแผนงานโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน โดยได้รับ5 

คําแนะนําจากอาจารย์สนับสนุนวิชาการ รวมทั้งจัดทํารายงานส่งต่อให้กับหน่วยงานและชุมชนด้วย 6 

๔) การปัจฉิมนิเทศ ในวันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดทําเป็นการภายในเพ่ือลดภาระของ7 

พ้ืนที่และเพ่ือให้สามารถประเมินและสังเคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้มากขึ้น  8 

สรุปผลการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ประจําปี9 

การศึกษา ๒๕๖๐ 10 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรวมถึง11 

นักศึกษาโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ ที่ออกฝึกภาคสนาม รวม ๑๗๓ คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญา12 

โท จํานวน ๑๓ คน ระดับปริญญาตร ีจํานวน ๑๖๐ คน และมีนักศึกษาต่างชาติจาก Wuhan University 13 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมฝึกภาคสนามด้วยจํานวน ๔ คน ผูส้ังเกตการณ์ ๙ คน นอกจากน้ีมีคณาจารย์ 14 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ 15 

ผลัดเปลี่ยนกันร่วมสนับสนุนการฝึกภาคสนาม ๓๑ คน 16 

  พ้ืนที่ฝึกภาคสนามคืออําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในตําบลบุ่งขี้เหล็ก จํานวน ๖ หมู่บ้าน 17 

และตําบลโนนค่า จํานวน ๔ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๑๐ หมู่บ้าน โดยต้ังกองอํานวยการฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์วิจัย18 

และพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 19 

๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๕ สัปดาห์ 20 

  การเตรียมการและดําเนินงานฝึกภาคสนาม ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนอย่างดีย่ิง 21 

จากนายอําเภอสูงเนิน หน่วยงานในระดับอําเภอและตําบล วัด โรงเรียน ผู้นําชุมชน และเจ้าของบ้านที่22 

อนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้พักอาศัย สรุปผลการฝึกภาคสนาม ดังน้ี 23 

๑) ความเป็นอยู่และความปลอดภัยของนักศึกษาได้รับการดูแลจากผู้นําชุมชน สถานี24 

ตํารวจภูธรอําเภอสูงเนิน และคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยปัญหาด้านความเป็นอยู่ที่พบ ได้แก่ 25 

ฝนสาด หลังคารั่ว นํ้าขัง และไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัย  26 

๒) การรักษาพยาบาลนักศึกษาที่เจ็บป่วย ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสูงเนิน รพ.27 

สต.บุ่งขี้เหล็ก, รพ.สต.โนนค่า และ รพ.สต.หนองหอย โดยความเจ็บป่วยที่พบ ได้แก่ ถูกสุนัขเลียแผลต้องฉีด28 

วัคซีนกันพิษสุนัขบ้า ผื่นคัน แมลงกัด   29 

๓) นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันและร่วมกับชุมชนในการศึกษาและระบุสถานการณ์ปัญหาและ30 

ปัจจัยที่เก่ียวข้อง  31 

(๑)  ปัญหาทีผ่่านการจัดลําดับความสําคัญ ๓ อันดับแรก ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 32 

เบาหวาน หัวใจและหลอดเลอืด ไขมันในเลอืดสูง อุจจาระร่วง และหอบหืด 33 
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(๒) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ มีดังน้ี 1 

ด้านพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การออกกําลังกายไม่เพียงพอ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 2 

(อาหารไขมันสูง อาหารหวาน อาหารเค็ม) การสูบบุหรี่ การด่ืมแอลกอฮอล์ การจัดการความเครียดไม่ถูกต้อง 3 

ความเครียด มีความสุขระดับน้อย การกินยาไม่ถูกต้อง ไม่สม่ําเสมอ อนามัยส่วนบุคคลไม่เหมาะสม 4 

ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการขยะไม่เหมาะสม ถังขยะไม่เพียงพอ แยกขยะไม่5 

เหมาะสม สัตว์รังโรคและแมลงนําโรค ได้แก่ ลูกนํ้ายุงลาย หนู แมลงวัน นํ้าอุปโภคบริโภคไม่สะอาด เหตุรําคาญ 6 

ฝุ่น การจัดการบ้านเรือนไม่เหมาะสม ไม่ถูกสุขลักษณะ ปัญหาแมลงกระเบ้ืองจํานวนมาก สร้างความรําคาญ 7 

ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ได้แก่ รายได้ไม่เพียงพอ มีหน้ีสิน ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพ 8 

ได้รับการศึกษาไม่ครบตามเกณฑ์ ครอบครัวไม่อบอุ่น 9 

๔) แผนงานและโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพที่นักศึกษาร่วมกับชุมชนจัดทํา มีดังน้ี 10 

(๑) แผนงานจํานวน ๒๑ แผนงาน เช่น แผนงานป้องกันการเกิดผู้ป่วยโรคความดันโลหิต  11 

สูงและโรคเบาหวานรายใหม่ แผนงานป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค12 

ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 13 

(๒) โครงการจํานวน ๖๐ โครงการ เช่น โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม14 

หลัก ๓อ๒ส โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 15 

โครงการส่งเสริมการรับประทานยาที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและ16 

โรคเบาหวาน 17 

(๓) โครงการพิเศษจํานวน ๑๕ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดการขยะ การจัดบ้านให้ถูก18 

สุขาภิบาลเพ่ือเป็นต้นแบบบ้านปลอดยุง โครงการลดแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์และแมลงนํา19 

โรคภายในครัวเรือน โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการในเด็กนักเรียน โครงการเสียง20 

ตามสาย 21 

(๔) นวัตกรรม ได้แก่ ชุดจัดการปรอท ถังหมักเศษอาหารแบบใช้อากาศ ชอล์กเปลือกไข่ไล่22 

มด ชารางจืดใบเตย ชาดาวอินคากลิ่นใบเตย แป้งกล้วย  23 

๕) นักศึกษาผ่านการประเมินทุกคน 24 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอสอบถามการแก้ปัญหาแมลงกระเบ้ืองจํานวนมาก สร้างความรําคาญให้25 

ชาวบ้านและนักศึกษาทํางานไม่ได้ ต้องย้ายที่อยู่ ต้องเก็บแมลงทิ้ง ขอขอ้มูลภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย26 

สิ่งแวดล้อม และภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ทําเป็นโครงการเฉพาะประสาน สคร.ในพ้ืนที ่27 

อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า ยังไม่มีข้อมูลว่าแมลงกระเบ้ืองนําเช้ือโรค มีแต่ก่อเหตุรังควาน การ28 

จัดการต้องศึกษาวงจรชีวิต การแพร่กระจายของแมลง 29 

อ.ทวี สายวิชัย แจ้งว่า ได้แนะนําให้เพ่ิมเง่ือนไขกับชาวบ้าน “ปีหน้าจะไม่แมลงกระเบ้ืองถ้า....” 30 

และคาดว่าแหล่งเพาะพันธ์ุน่าจะอยู่กับพ้ืนดิน ซึ่งบริเวณบ้านส่วนใหญจ่ะมีเศษวัสดุก่อสร้าง เศษวัสดุต่างๆ ช่วงหน้า31 

ฝนแมลงจะขึ้นมาหาที่แห้งสําหรับอาศัย ถ้ามีการบริหารจัดการพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมจะช่วยได้ อาจจะมีการจัดการ32 
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ระยะแรกเพ่ือไม่ให้พัฒนาเกิดเป็นตัวแมลง เบ้ืองต้นจะประสานงานกับอาจารย์ที่ออกนิเทศงาน ประสานให้ข้อมูลกับ1 

ภาควิชาอนามัยชุมชนเพ่ือส่งข้อมูลต่อไปยังพ้ืนที่บริเวณที่มีแมลงกระเบ้ือง โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านหนองหอย  2 

ประธานฯ เสนอให้มีโครงการ มีการสาธิตกระบวนการ ความร่วมมือกับชาวบ้านให้สังเกตแหล่ง3 

เพาะพันธ์ุเพ่ือให้เกิด HL การแก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการฉีดยาจะเกิดผลร้ายแรง 4 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า อาจารย์ของภาควิชาโภชนวิทยาได้ทําการศึกษาเรื่องแมลงที่สามารถ5 

กินได้ ซึ่งมีข้อเสนอว่าถ้าไม่ทําลายต้องแปลงให้เกิดประโยชน์ 6 

ประธานฯ แจ้งให้ระดมสมองประสานหน่วยงานหลายภาคส่วนเพ่ือต่อยอดเป็นงานวิจัย เช่น 7 

กรมควบคุมโรค โดยมีการเรียนรู้และแก้ปัญหาให้ชุมชน 8 

นอกจากน้ี รองอธิการบดีฯ ได้ช่ืนชมนักศึกษาเรื่องการนําเสนอด้วยภาพ ซึ่งเป็น Health 9 

Literacy ทําให้ชาวบ้านสามารถตัดสินใจด้วยข้อมูล สร้างการมีส่วนร่วม จึงประสานกับกรมอนามัยให้ไปเรียนรู้10 

การทําโมเดลกับนักศึกษาในด้านการนําเสนอให้สื่อกับชาวบ้านเป็นอย่างดี  11 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า กรณีน้ีถ้าเป็นปัญหาฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขสําหรับชาวบ้าน 12 

ภาควิชาน่าจะนําเสนอโครงการวิจัยมายังคณะ เพ่ือขอทุนวิจัย CMB ทําเป็นกรณีตัวอย่างได้ 13 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า จากการประเมินผู้ใช้บัณฑิตด้านโภชนวิทยา นักศึกษาของคณะจะ14 

สื่อสารกับชาวบ้านรู้เรื่องเข้าใจมากกว่านักศึกษาสถาบันอ่ืน 15 

ประธานฯ แจ้งว่า ในเรื่องนวัตกรรมในการฝึกภาคสนาม (creative thinking) จะประสานกับ 16 

INNOTECH ขอความช่วยเหลือพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่มจากชาวบ้าน ขอรายละเอียดโครงการทั้งหมดมา17 

พัฒนาต่อเป็นนวัตกรรม commercial life ให้เกิด social innovation และ technological innovation ซึ่ง18 

รองอธิการบดี ผู้บริหาร INNOTECH และผูบ้ริหารห้องสมุด จะลงพ้ืนที่เพ่ือสานต่อเป็นนโยบาย และสามารถแจ้ง19 

จดผลงาน และขอบคุณทีมงานทุกคน 20 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า โรงพยาบาลสูงเนินขอความช่วยเหลือจากคณะฯ จึงได้เสนอแนวทางดังน้ี 21 

๑) เรื่องคนในพ้ืนที่เป็นโรคเบาหวาน ๑๐,๐๐๐ คน จาก ๘๐,๐๐๐ คน โดยคณะได้ร่วมพัฒนา22 

โครงการ “PCC สูงเนิน มหิดลโมเดล” วันที ่๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะลงพ้ืนที่ดําเนินการในระดับคลินิคและ23 

ระดับชุมชน ปรึกษาอธิการบดีและรองอธิการบดีให้การสนับสนุน การดําเนินโครงการ “PCC สูงเนิน มหิดล24 

โมเดล” จะเป็นการทําวิจัยและพัฒนาให้เกิด Health Literacy ในระดับชุมชนและโรงพยาบาล ในเรื่อง25 

งบประมาณจะไม่สามารถแบ่งได้  26 

๒) โรงพยาบาลสูงเนินไม่สามารถจัดบริการให้กับคนไข้จากประเทศพม่าที่มาทํางานในบริเวณ27 

พ้ืนที่ได้ ซึ่งอาจจะมีความเสีย่งการติดเช้ือ จึงมีแนวคิดใช้อาคารของสูงเนินฝั่งหน่ึง เพ่ือเปิดคลินิคให้กับคนไข้จาก28 

ประเทศพม่า โดยมีนักศึกษาแพทย์ชาวพม่า หลักสูตรส.ม. ไปประจําอยู่ที่สูงเนิน (การรักษาเป็นสิทธ์ของแพทย์29 

ของโรงพยาบาล แต่นักศึกษาที่ให้ไปประจําทําหน้าที่ประสานทางการแพทย์) โรงพยาบาลจะครอบคลมุสิทธิการ30 

รักษาให้ คณะฯ จะสามารถพัฒนาการให้บริการเพ่ิมเติมได้ จะพ้ืนที่ดูความเป็นไปได้ และขอประสานด้านอาชีว 31 

อนามัยที่จะช่วยพัฒนาต่อไป 32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
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๔.๒  การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖  1 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการ2 

ประชุมวิชาการฯ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขณะนีม้ีผู้ลงทะเบียนออนไลน์ จํานวน ๒๘๕ คน และการ3 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผู้ลงทะเบียนออนไลน์ จํานวน ๑๐๐ คน  4 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นปฏิรูป เรื่องการออกแบบ5 

งานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ประเทศ เรื่องการพัฒนาบุคลากร  6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 
๔.๓  การพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการและการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน9 

มหาวิทยาลัยที ่จะเกษียณอายุราชการ/ เกษียณอายุงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 10 

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการ11 

ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลา12 

ราชการของข้าราชการและการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการ/ 13 

เกษียณอายุงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)  14 

คณะฯ ได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด15 

เอกสารประกอบการประชุม และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีบุคลากร (สายวิชาการ) ของคณะฯ เกษียณอายุฯ 16 

จํานวน ๕ คน มีผู้ที่มคีุณสมบัติครบตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการต่อ17 

เวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ จาํนวน ๒ คน ได้แก่ 18 

 ๑) รศ.ดร.วันทนี  พันธ์ุประสิทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาอาชีวอนามัย               19 

และความปลอดภัย  20 

     ๒) รศ .ดร .พัชราพร เกิดมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาการพยาบาล21 

สาธารณสุข  22 

ซึ่งบุคลากร (สายวิชาการ) ที่ย่ืนเสนอขอต่อเวลาฯ ทั้ง ๒ คนดังกล่าว ภาควิชาต้นสังกัด ได้มติ23 

ให้ความเห็นชอบให้เสนอคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ต่อเวลาปฏิบัติงานฯ ประเภทวิชาการต่อไป 24 

    คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาฯ ระดับคณะฯ ได้ดําเนินการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อ25 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน และผลงานของ26 

บุคลากร (สายวิชาการ) ทั้ง ๒ คน คือ รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ และ รศ.พัชราพร เกิดมงคล แล้ว ทีป่ระชุมเห็น27 

ว่าบุคลากร (สายวิชาการ) ทั้ง ๒ คน มีผลงานครบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่ประชุมฯ จึงมีมติ28 

เห็นชอบให้บุคลากร (สายวิชาการ) ทั้ง ๒ คนต่อเวลาฯ และให้เสนอช่ือทั้ง ๒ คนไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือให้29 

คณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองต่อไป 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 

    ๔.๔  การผลิตบัณฑิตปริญญาตรีของคณะ 32 
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  ประธานฯ แจ้งว่า คณะกําหนดจัดให้มีการประชุมหารือ  เรื่อง “การจัดการศึกษาระดับปริญญา1 

ตรีด้านสาธารณสุข: ปรญิญาทางวิชาชีพ (ส.บ.) และ/หรือ ทางวิชาการ (วท.บ.)” ขึ้น ในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน 2 

๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ โดยเชิญเครือข่ายฯ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ3 

หารือในจุดยืนของหลักสูตรและปริญญาทางวิชาชีพ / วิชาการ ที่คณะจะดําเนินการต่อ  4 

  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ว่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เครือข่ายสถาบัน 5 

การศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทาํงาน ได้6 

ร่วมกันหารือและมีมติให้ดําเนินการแนวทางให้ได้รวดเร็วที่สุดและเป็นไปได้มากที่สุด คือ เสนอเรื่องไปยังสภา7 

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เพ่ือตีกรอบวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  8 

  อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า วิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ ได้นําเสนอในวิชาชีพควบคุมอนามัยสิ่งแวดล้อม 9 

ได้มีการร่างขอบเขตงานที่ออกมาจากของเดิมไม่ให้เกิดการทับซ้อน นอกจากน้ีสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 10 

อาจจะมีการเขียนขอบเขตเกินกว่าวิชาชีพ และมีการคาบเก่ียวกับวิชาชีพอ่ืน ขอให้มีการสะท้อนไปยังสภา11 

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนด้วย 12 

  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมหารือน้ัน จะเชิญผู้ที่เก่ียวข้องด้าน13 

วิชาชีพเข้าร่วมประชุมหารือ ในช่วงเช้ามีหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้เช่ียวชาญจากทีมงานจากกระทรวง14 

สาธารณสุข สกอ. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนในการตัดสินใจระดับ สกอ. สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หัวหน้า15 

ภาควิชาและประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เก่ียวข้อง เพ่ือรับฟังมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ และหารือที่จะ16 

กําหนดทิศทางการศึกษาด้านสาธารณสุขในระดับปริญญาตรี ช่วงบ่ายจะนําข้อมูลมาหารือต่อเน่ืองกันภายใน17 

คณะ เพ่ือดําเนินการทํางานต่อไป  18 

  ประธานฯ แจ้งว่า คณะจะต้องดําเนินการอย่างเร็วที่สุด โดยจะรับฟังจากผู้ทรงคุณวุฒิทกุท่าน 19 

และอาจจะมีการหารืออย่างต่อเน่ือง คณะหาทางเข้าพบเพ่ือเรียนปรึกษารัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุขที่จะ20 

สนับสนุน งานวิจัย มคอ.๑ อย่างถูกต้อง ซึ่งสุดท้ายอาจจะแยกสาขาได้ แต่มีเป้าหมายของคณะคือ ใหนั้กศึกษามี21 

งานทํา 22 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า ผลกระทบจะมีต่ออาจารย์ในคณะหรือไม่ เรื่องคุณสมบัติตามเง่ือนไข23 

ของ ร่าง ประกาศฯ ของสภาการสาธารณสุขชุมชน เก่ียวกับคุณวุฒิ ใบประกอบวิชาชีพฯ และประสบการณ์ด้าน24 

ปฏิบัติงานในชุมชน ด้านการสอน 25 

  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้มีร่างประกาศฯ ของสภาการสาธารณสุขชุมชน 26 

ทั้ง ๑๘ ฉบับ ที่เสนอ มีเรื่องเร่งด่วนที่สภาการฯ พิจารณาแล้ว ๒ ฉบับ คือ เรื่องสมาชิก นอกจากน้ันยังไม่27 

สามารถพิจารณาได้เพราะมีเรื่องที่ถูกทักท้วงหลายฉบับ ทางสภาการฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทํางานรับฟัง28 

ข้อคิดเห็น โดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสภาคณบดีคณะ29 

สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยเข้าไปเป็นเลขาธิการ และได้เป็นประธานพิจารณาเรื่องที่เก่ียวข้อง ซึ่ง30 

หลังจากหารือในวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑ แล้วจะรวบรวมข้อมูลทีม่ีผลกระทบกับสถาบันต่างๆ ไปเสนอ                31 

สภาการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
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 1 

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  2 

 ๕.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 3 

  ไม่ม ี4 
 5 

 ๕.๒  เรื่องแจง้จากรองคณบดีฝา่ยแผนและพัฒนาองคก์ร 6 

๕.๒.๑ รายงานความก้าวหน้าแผนและผลการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 7 

     ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ ๒ 8 

เมษายน – มิถนุายน พ.ศ.๒๕๖๑) คณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๒๗๗,๔๒๒,๖๐๐.๐๐ บาท 9 

    -  ไตรมาสที่ ๑  แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน ๗๖,๒๓๙,๗๘๐.๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงิน 10 

จํานวน ๖๓,๗๑๐,๖๙๔.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๗  11 

    -  ไตรมาสที่ ๒  แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน ๗๑,๘๙๓,๓๖๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 12 

๖๔,๙๔๓,๐๙๒.๖๓ บาท คดิเป็นร้อยละ ๙๐.๓๓   13 

    -  ไตรมาสที่ ๓  แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน ๖๙,๘๘๕,๘๒๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 14 

๔๔,๗๓๕,๙๒๔.๔๕ บาท คดิเป็นร้อยละ ๖๔.๐๑ 15 

    จํานวนคงเหลือทั้งปีงบประมาณ ๑๐๔,๐๓๒,๘๘๘.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ 16 

   ข.  รายงานแผนการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยเงินตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) 17 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ประจาํเดือนเมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 18 

   ๕.๒.๒  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/ จัดจ้างงบลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและ19 

งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  20 

    ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ข้อมลู ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 21 

    ข. เงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ข้อมลู ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 22 

             รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 23 

   ๕.๒.๓  เตรยีมจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) 24 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจดัเก็บฐานข้อมูลสําหรับการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) 25 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 26 

  ๕.๒.๔  แจ้งความก้าวหน้าเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 27 

    ก. แจ้งกําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 28 

ประจําปี ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

    ข. เตรียมเอกสารหลักฐานอ้าวอิงเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจประเมิน30 

คุณภาพฯ ปี ๒๕๖๐ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

    ค. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานประเมินหลักสูตรเบ้ืองต้นตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-32 

QA ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 33 
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   ๕.๒.๕  รายงานความก้าวหน้า การควบคุมภายในของภาควิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร์1 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 2 

    ๕.๒.๖ รายงานผลการประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรอบระยะเวลา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ และ3 

ขอความร่มมือให้ข้อคิดเห็นรวมถึงควรพัฒนาในแต่ละมิติ ๕ มิติ ส่งกลับสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 4 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 
๕.๓  เรื่องแจ้งเพือ่ทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 8 

   ๕.๓.๑ งานบริหารเคร่ืองมือกลางรับนักศึกษา จํานวน ๒ คน จากสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์        9 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ งานบริหาร10 

เครื่องมือกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ได้แก่ นางสาวแพรวนภา คชเสนี 11 

นายต้นตระกานต์ ศรีคชะ 12 

   ๕.๓.๒  เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อม 13 

(COSHEM) ได้มีหนังสือแจ้งคา่ใช้จ่ายในการจัดเก็บของเสียของคณะฯ ภายใต้โครงการการบริหารจัดการของ14 

เสียสารเคมี เพ่ือให้เป็นไปตามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม และประหยัดในการนําส่งกําจัด โดยการ15 

จัดเก็บผ่านบริษัทรีไซเคลิเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นํ้าหนักสารเคมีรวม ๑,๒๘๖.๓๐ 16 

กิโลกรัม เป็นของเสียสารเคมีประเภทต่างๆ คิดราคาค่าจําจัดแตกต่างกันต้ังแต่ ๑๐-๓๕ บาทต่อกิโลกรัม ราคา17 

เป็นยอดค่าใช้จ่าย ๓๐,๗๒๖.๗๙ บาท (รวม vat ๗% แลว้) ดังน้ันเพ่ือให้ทราบสถานการณ์การทิ้งของเสียเพ่ือ18 

กําจัดในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา เพ่ือหาวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และลดคา่ใช้จ่ายลงต่อไป โดยแบ่ง19 

ตามภาควิชาและหน่วยงาน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

ภาควิชา/หน่วยงาน น้ําหนักของเสยีสารเคมี 
(กิโลกรัม) 

งานบริหารเคร่ืองมือกลาง  ๑๒๖.๑๘ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา ๑๓๒.๙ 
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  ๑๖๕.๒๕ 
ภาควิชาโภชนวิทยา ๑๘๐.๐๐ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ๑๐๑.๐๐ 
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ๓๖๕.๒๐ 
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๖.๕๐ 

รวม ๑,๐๗๗.๐๓* 

            *น้ําหนักประมาณการ ท่ีทางภาควิชา/หน่วยงาน แจ้งไว้ในวันท่ีนําขนมาส่งให้บริษัทมารับไป 21 

   ๕.๓.๓  รายงานความก้าวหน้าการได้รับทุนโครงการวิจัย ในรอบไตรมาสท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ 22 

๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 23 
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  ๑) โครงการวิจยั ที่ได้รับอนุมติัทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน ๔ โครงการ 1 

  ๒) โครงการวิจยัที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากแหล่งทุน จํานวน ๓ โครงการ 2 

  ๕.๓.๔  ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 

และสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก (AFRIMS) ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นไปแล้ว 4 

๒ ครั้ง ครั้งล่าสุดที่ทางคณะฯ ไปเย่ียมชมสถาบันฯ ได้กําหนดการเจรจาและหารือในครั้งที่ ๓ ณ  คณะ5 

สาธารณสุขศาสตร์ ในวันที ่๑๑ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เพ่ือหารือและกําหนดกรอบแผนงานต่อไป 6 

  ๕.๓.๕  มหาวิทยาลัยมหิดล และ Campus France (campusfrance.org) สถานเอกอัครราชทูต7 

ฝรั่งเศษ ประจาํประเทศไทย จัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของรัฐบาลฝร่ังเศษสําหรับอาจารย์และนักวิจัย 8 

เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทนุต่างประเทศ และได้โอกาสแลกเปลี่ยน9 

ประสบการณ์จากนักวิจัยที่เคยได้รับทุน จดัขึ้นในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง10 

ประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 11 

ลงทะเบียนได้ที่ http://intranet.mahidol/op/orra/ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  12 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 

๕.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา 15 

   ๕.๔.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดการจัดประชุมประธานหลักสูตร (วันจันทรท์ี่ ๒๑ 16 

พฤษภาคม ๒๕๖๑) 17 

     ๕.๔.๒  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต(หลักสูตรภาคปกติและภาค18 

พิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ผ่านการรับรอง/รับทราบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับ19 

บัณฑิตศึกษา 20 

       ๕.๔.๓  มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรบรรจุเข้าวาระการประชุม สภา21 

มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้ังแต่การประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๔ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 22 

แนวปฏิบัติเดิม แนวปฏิบัติใหม ่
หลักสูตรที่ได้รบัการบรรจุเข้าวาระการประชมุ คกก.
ประจํา ม.มหดิล พุธสัปดาห์ที่ ๒ หากได้รับอนมุัติ สามารถ
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พุธสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
เดียวกัน 

หลักสูตรที่ได้รบัการบรรจุเข้าวาระการประชมุ คกก. 
ประจํา ม.มหดิล พุธสัปดาห์ที่ ๒ หากได้รับอนมุัติ ให้
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พุธสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
ถัดไป 

 23 
   ๕.๔.๔  บัณฑิตวิทยาลัย สรปุการจัดสรรเงินทุนเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ราย24 

คณะ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในส่วนของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 

     - ภายในประเทศ ปรญิญาโท ๘ คน จํานวนเงินที่จัดสรร ๔๘,๐๐๐ บาท 26 

     - ณ ต่างประเทศ ปริญญาเอก ๒ คน จํานวนเงินที่จัดสรร ๒๐,๐๐๐  บาท 27 

   ๕.๔.๕  การจัดสรรเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือจัดซื้อตํารา/วารสารในรูปแบบต่างๆ ให้กับ28 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จากเงินค่าบํารุงห้องสมุดของนักศึกษาที่ลงทะเบียน 29 
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ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สําหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับจัดสรรรวม 1 

๒๗๒,๔๐๐ บาท 2 

  ๕.๔.๖  การจัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร ไตรมาสที ่๔/๒๕๖๐ (ระหว่าง3 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จํานวนเงิน ๓,๐๙๘,๔๖๐.๐๐ บาท 4 

  ๕.๔.๗  โครงการ MU GRAD Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิต5 

วิทยาลัยประสานขอวันเวลาสําหรับการมาพบปะกับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะสาธารณสุข6 

ศาสตร์ กําหนดจัดวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   7 

  ๕.๔.๘ จํานวนนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  8 

ภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไมผ่่านคะแนนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก รหัส ๕๓ – 9 

๖๐ รวมทั้งหมด ๑,๖๕๔ คน 10 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 
 

ปริญญาโท  

 
รวม 

ปริญญาเอก  

 
รวม 

หลักสูตร หลักสูตร 
ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ 

มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล 
นักศึกษาที่ยงัไมผ่่าน 
คะแนนภาษาอังกฤษ 

๑๗๑ ๑๖ ๒ ๑ ๑๙๐   ๑๕  ๑๕ 

 11 
  ๕.๔.๙  Results of Student Barometer 2017  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า การจัดสอนภาษาอังกฤษได้ดําเนินการสํารวจความต้องการแล้ว 13 

ส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดสอนวันเสาร์ / วันอาทิตย์ ช่วงบ่าย เมื่อประสานกับบัณฑิตวิทยาลัยได้แล้วจะแจ้ง14 

คณะกรรมการหลักสูตรให้ทราบต่อไป 15 

  ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 

๕.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 

๕.๕.๑  กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 19 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม20 

ราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 21 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย คณะกรรมการ22 

ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดวันที่จะฝึกซ้อม ดังน้ี 23 

- ฝึกซ้อมย่อย วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 24 

- ฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 25 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า คณะกําหนดฝึกซ้อมย่อยคร้ังที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ 26 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเช้า และขอกําหนดวันแสดงความยินดีบัณฑิตในวันเดียวกันในช่วงบ่าย 27 
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๕.๕.๒  ผลการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี ตามระบบคัดเลือกบุคคล1 

เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (โควต้า) มีผูส้มัครยืนยันสิทธ์ิ Clearinghouse 2 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ดังน้ี 3 
หลักสูตร รับ ชําระเงิน อัตราแข่งขัน เรียกสัมภาษณ์ ผ่านสัมภาษณ์ ยืนยันสิทธ์ิ 

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ๓๕ ๑๓๘ ๓.๙:๑ ๖๐ ๓๗ ๒๘ 
วท.บ.(อาชีวอนามัยและ        
ความปลอดภัย) 

๒๐ ๗๔ ๓.๗:๑ ๒๕ ๒๑ ๑๖ 

และกรรมการหลักสูตรปรญิญาตรี กําหนดวันสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษาใน4 

มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ตามระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 5 

๒๕๖๑ รอบที่ ๓ ในวันที ่๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 6 

๕.๕.๓ การเปิดใช้โปรแกรม Speexx เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาและบุคคลากร7 

มหาวิทยาลัย 8 

มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อโปรแกรม Speexx ซึ่งเป็นระบบที่นําเข้าจากประเทศ9 

เยอรมนี เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ภาษาอังกฤษ ทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึง่10 

สอดคล้องกับมาตรฐานของ Common European Framework of Reference of Languages (CEFR) และ11 

สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔  โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการกับนักศึกษา12 

ระดับปริญญาตรี รหัส ๖๐ และ ๖๑ และบคุคลากรฝ่ายสนับสนุนด้านการศึกษา 13 

๕.๕.๔ รายวิชาที่ได้รับคัดเลือกทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ14 

โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 15 

สืบเน่ืองจากคณาจารย์ของคณะฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบรายวิชาบน16 

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ ๑๒-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้จัดทําเป็น17 

แผนการออกแบบรายวิชาออนไลน์เพ่ือขอทุนสนับสนุนไปแล้วน้ัน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินและ18 

สรุปผลคะแนนมีมติให้จํานวนรายวิชาที่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด ๓๙ รายวิชา แบ่งเป็นรายวิชาประเภท 19 

MOOC จํานวน ๑๒ รายวิชา และวิชาประเภท SPOC จํานวน ๒๗ รายวิชา ซึ่งรายวิชาของคณะที่ส่งแผนการ20 

ออกแบบรายวิชา SPOC ได้รับการคัดเลือกสนับสนุนทุน ๗ วิชา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 21 

๕.๕.๕ นักศึกษาช้ันปีที่ ๒ ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางไปประเทศกัมพูชาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้22 

วัฒนธรรมและสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก สําหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 23 

จํานวน ๔ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถนุายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  24 

๕๙๐๘๐๐๒ PHSP/B  นางสาวกรรณิการ์  สังขทิม  สาขา โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร 25 

๕๙๐๘๐๐๔ PHSP/B  นางสาวกฤษณ์วรท จันทร์ศร ี สาขาสุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ 26 

๕๙๐๘๐๘๔ PHSP/B  นางสาวสันต์หทัย ฤทธิบุตร สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 27 

 ๕๙๐๘๑๗๑ PHSP/B  นางสาวปภาวี แหลมสัก  สาขา โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร   28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 



 

 

20 

 1 
 ๕.๖  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และพัฒนาเครือข่าย 2 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 3 

 ๕.๖.๑  วันที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณบดีและผูแ้ทนจาก Sriwijaya University, Faculty of 4 

Public Health จํานวน ๔ คน เย่ียมคณะฯ และหารือความร่วมมือ โดยให้ความสนใจในหลักสูตรการเรียน5 

ระดับปริญญาเอก การอบรมระยะสั้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม 6 

     ๕.๖.๒  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการอิสระจากมหาวิทยาลัย 7 

University of North Carolina at Greensboro (UNCG) จํานวน ๙ คน เย่ียมคณะฯและแลกเปลี่ยนเชิง8 

วิชาการในการทําวิจัยและการพัฒนาสุขภาวะของผู้ย้ายถิ่น โดยให้ความสนใจในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน9 

ด้านการพัฒนาสุขภาวะในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งน้ีมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะ10 

สาธารณสุขศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนวิชาการจํานวน ๙ คน 11 

๕.๖.๓  หลักสตูร Community Health & Diseases in Thailand - Field Experience, 12 

University of Wisconsin  ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มผีู้เข้าอบรมจํานวน ๑๒ คน 13 

หลักสูตรการอบรมครั้งน้ีได้รับความร่วมมือจากภาควิชาอนามัยชุมชนและภาควิชาปรวิทยาและกีฏวิทยาในการ14 

สนับสนุนวิทยากร 15 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 

๕.๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดี ฝา่ยการคลังและกิจการสังคม 18 

 รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเรื่องแจ้งเพ่ือทราบแทนดังน้ี 19 

๕.๖.๑  โครงการ University Social Engagement ข้อมลู ณ วันที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีการ20 

บันทึกโครงการปี ๒๕๖๑ จํานวน ๒๗ โครงการ (เป้าหมาย PA ปี ๒๕๖๑ ที่ภาควิชาทําข้อตกลงกับคณะ จํานวน 21 

๒๘ โครงการ) ผ่านการคัดกรอง ๑๙ โครงการ ไม่ผ่านการคัดกรอง ๔ โครงการ ส่งแก้ไข ๔ โครงการ จะทํา22 

หนังสือแจ้งรายละเอียดให้ภาควิชาทราบและดําเนินการต่อไป 23 

๕.๖.๒ ความเคลื่อนไหวและยอดเงินทุนคงเหลือ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีเงิน24 

คงเหลือยกมา (-๒๘,๑๙๘,๘๐๘.๗๑ บาท) รายได้ ๒๗,๐๔๕,๑๔๗.๗๑ บาท รายจ่าย ๒๔,๐๙๓,๙๑๙.๒๑ บาท 25 

เงินคงเหลือ (-๒๕,๒๔๗,๕๘๐.๔๘ บาท) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 26 

๕.๖.๓ งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศและหลอดไฟ LED การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศและหลอดไฟฟ้า 27 

ข้อมูล ณ วันที ่20/5/61 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแล้วเสร็จโดยประมาณ ๓๑๐ ตัว (ผลงานสะสม ๗๕%) ขณะนี้28 

อยู่ระหว่างการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศชนิดท่อลมที่อาคาร ๗ ช้ัน ๕ ชนิดต้ังพ้ืนที่อาคาร ๖ ช้ัน ๒ ส่วนการติดต้ัง29 

หลอดไฟฟ้าแล้วเสร็จ ๖,๔๗๑ หลอด (ผลงานสะสม ๙๐%) บริษัทฯ คาดว่าจะติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศและ30 

หลอดไฟฟ้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% ประมาณกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ระยะเวลาที่เหลือจะเก็บงานและทําความ31 

สะอาดให้เรียบร้อยก่อนสิ้นสดุสัญญา (สญัญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕/๗/๖๑) ระหว่างน้ีได้จัดทําแบบฟอร์มและช่องทาง32 
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ให้ภาควิชาและหน่วยต่างๆ แจ้งซ่อมกรณพีบความไม่เรียบร้อยของการติดต้ังที่งานพัสดุเพ่ือจะได้ประสานให้1 

บริษัทดําเนินการแก้ไขต่อไป 2 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 
๕.๘ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีทรพัยากรบคุคลและกิจการพเิศษ 5 

  กองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เรียนเชิญรองหัวหน้าส่วนงานที่6 

ดูแลรับผิดชอบด้าน การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง7 

ประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์นที รักษพ์ลเมือง ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 8 

ประชุมหารือการคิดภาระงานสอนเพ่ือนํามาเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 9 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 10 

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่กําหนดให้ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการต้องมีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง11 

ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความ12 

ชํานาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 13 

สําหรับกรณีทีผู่้ขอได้ทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน14 

ที่ใช้ในการประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อทีผู่้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ 15 

หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการ16 

ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด) น้ัน คณบดีได้17 

มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ลีรา กิตติกูล เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งน้ี ศาสตราจารย์ลีรา กิตติกูล ได้สรุปการประชุม18 

หารือการคิดภาระงานสอนเพ่ือนํามาเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ได้ดังน้ี 19 

๑) การกําหนดช่ือสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาในการขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทาง20 

วิชาการ จะใช้เป็นอนุรหัส Digital 21 

๒) ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ถ้าเปลี่ยนสาขาวิชาต้องใช้วิธีพิเศษ 22 

หากไม่มีสาขาวิชาที่ตรงกับขอตําแหน่งฯ ให้ทําเรื่องขอเพ่ิมสาขาวิชา 23 

๓) ผลงานเดิมที่เก็บไว้ยังไม่เคยใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการฯ เมื่อได้รับตําแหน่งทางวิชาการ24 

แล้ว หากจะนํามาใช้ ในการขอตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นถัดไป ต้องเป็นผลงานที่อยู่ในช่วง ๓ - ๕ ปี ก่อน25 

ได้รับตําแหน่งน้ันๆ ทั้งน้ี ต้องรอยืนยันจากการประชุมในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อน 26 

๔) ร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผู้ขอตําแหน่งฯ ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อย27 

ละ ๕๐ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 28 

๕) Review article ใช้ได้เฉพาะขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์29 

และมนุษยศาสตร์ 30 

๖) ตําราใช้ ๑ เล่ม ต้องมาจาก ๓ หน่วยกิต หรือ ๑ เล่ม เทียบเท่า ๑๐ บท หรือ ๘๐ หน้า 31 

หรือไม่ เกณฑ์ต่างๆ เหล่าน้ีจะประชุมปรึกษาหารือต่อไป และเอกสารประกอบการสอนจะเหมือนตําราไม่ได้ 32 
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๗) การคิดหน่วยกิต เช่น เทียบเท่า ๔๕ ช่ัวโมง บรรยาย ๙๐ ช่ัวโมงฝึกปฏิบัติ หรือ ๑๓๕ 1 

ช่ัวโมงฝึกภาคสนาม อาจใช้ระบบอิเล็คโทรนิกมาช่วยในการประเมินเอกสารท้ังหมด แต่น่ังฟังสอนจริงครั้งเดียว 2 

จะเป็นไปได้หรือไม่ และวิชาวิทยานิพนธ์ ๒๔ หน่วยกิต คิดอย่างไร 3 

๘) ผู้ขอตําแหน่งศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้ระบุเรื่องประเมินผล4 

การสอน ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ประเมินแต่ต้องมีเอกสารการสอน 5 

๙) มหาวิทยาลัยฯ จะปรับแบบประเมินผลการสอน rating scale และจะปรับข้อบังคับฯ 6 

ต่อไป 7 

๑๐) คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในช้ันต้นขึ้นอยู่กับส่วนงาน ให้จัดวิธีประเมินเอง 8 

โดยมหาวิทยาลัยฯ จะจัดทําแบบฟอร์มประเมินฯ template กลางสําหรับเกณฑ์ประเมินการสอนขั้นตํ่าไว้ ส่วน9 

งานใดอยากเพ่ิมเติม สามารถทําได้ 10 

๑๑) วันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยฯ จะรับเร่ืองขอตําแหน่งทางวิชาการจากส่วนงานโดยใช้เกณฑ์ 11 

ก.พ.อ.ฯ เดิม คือ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. 12 

๑๒) มหาวิทยาลัยฯ จะนัดประชุมส่วนงานในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม แต่ขอเลื่อนการประชุมเป็น13 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 
๕.๙   เรื่องแจง้เพื่อทราบ อ่ืนๆ 17 

  ไม่ม ี18 
 19 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  20 

    ไม่ม ี21 

  22 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๕  น. 23 

     24 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.พิมพ์สุรางค์  เตชะบุญเสริมศักด์ิ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


